

Số: 111/KH-PGDĐT

Đức Phổ, ngày 01 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 117/SGDDĐT-CTTTCNTX ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023;

Thực hiện Công văn số 394/UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm năm 2023 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiến tới mục tiêu trường học không có tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy và hoạt động tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn thị xã.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng giai đoạn và tình hình cụ thể, chú trọng đổi mới hình thức cho phù hợp với các đối tượng tuyên truyền.

- Nội dung tuyên truyền, vận động phải mang tính dự báo, cảnh báo, cụ thể, ngắn gọn dễ hiểu, làm rõ những điều kiện, hoàn cảnh, dẫn đến hành vi vi

phạm pháp luật, hành vi phạm tội và hậu quả của vi phạm pháp luật làm cho mọi người tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời tự nêu cao tinh thần cảnh giác để phòng và chống các loại tội phạm.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch,... của Trung ương, tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và chất lượng, hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn thị xã.

Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và số điện thoại đường dây nóng về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tuyên truyền các mô hình, gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông tại cơ sở để cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh nâng cao cảnh giác; các biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống mua, bán người, làm giảm nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, nhất là với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao... nhằm giúp người dân nhận biết, chủ động phòng tránh và đấu tranh, tố giác các đối tượng tội phạm trên.

Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy của các lực lượng chuyên trách; bản chất, thủ đoạn của các loại tội phạm; tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần. Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương.

2. Tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP), các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”.

Tăng cường công tác tuyên truyền về đường dây nóng phòng, chống mua bán người (*qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, do Bộ Lao động - thương binh và Xã hội quản lý*) để tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Thông tin tuyên truyền định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, internet tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng để không bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin thực hiện hành vi mua bán người.

3. Tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó, nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tích cực tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do địa phương tổ chức.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo của các trường.

2. Tuyên truyền trên bảng tin điện tử; tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu tuần, buổi sinh hoạt ngoại khóa, buổi sinh hoạt chuyên đề...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền các nội dung trên đến các trường; hướng dẫn sử dụng các hình thức tuyên truyền về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 bằng những hình thức phù hợp.

2. Hiệu trưởng các trường

Triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình của đơn vị. Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, địa phương và của Ngành trên Trang Thông tin điện tử của trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị; xây dựng đơn vị "An toàn về an ninh, trật tự" theo nội dung Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an; thực hiện đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Quyết định số 510/QĐBCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an ban hành "Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ"; tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 78/PGDDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng đơn vị "An toàn về an ninh trật tự".

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Ngày pháp luật Việt Nam", "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy - 26/6", "Tháng hành động phòng, chống ma túy", "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7", ...

Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự các lớp tập huấn phòng, chống tội phạm, an toàn, an ninh trật tự trong trường học do ngành cấp trên tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, CM.



Phan Bường